

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๘๖๘



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๐๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron ที่มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron จึงขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอ เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และขอให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p>๒. เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของการติดเชื้อโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้วัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการวางแผนเพื่อขยายจุดฉีดวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยฉีดดำเนินการให้เต็มศักยภาพ หากพบปัญหา/อุปสรรคใด ให้รายงานต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>การจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก</p> <p>๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรมการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>๒) กิจกรรมจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๑</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เลื่อนการแข่งขันฟุตบอลรายการ Hilux Revo Thai League 2021 - 2022 ตามที่หน่วยงานขอจัดกิจกรรม เสนอ และมอบหมายให้ทีม CDCU อำเภอเมืองเชียงใหม่ ติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มผู้เสี่ยงสูงด้วย</p> <p>๓. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ตรวจสอบและประเมินสถานที่สำหรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพบปะผู้ว่าราชการจังหวัด ๗ จังหวัดภาคเหนือ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาเนื้อหมูและรับทราบปัญหาในพื้นที่</p> <p>๔. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรม Chiang Mai Night Safari Carnival Fun Fair</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๓	มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ Activated ระบบ Call Center ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินงานอย่างประสานสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๔	จากการพบการติดเชื้อโรคโควิด - 19 เป็นกลุ่มก้อน ภายในร้านอาหารที่จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว จำนวน ๒๓ แห่ง เป็นระยะเวลา ๓ วัน ๗ วัน และ ๑๔ วัน โดยขอให้ ศปก. ในพื้นที่ กำกับดูแลและเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทราบด้วย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ขยายมาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถาบันการศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On Site) เป็นระยะเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕	๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๖	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง Community Isolation (CI) ณ อาคารหอหญิง ๑๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕